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ครม.เห็นชอบตั้ง "การุณ สกุลประดิษฐ์" นั่งเลขาธิการ กพฐ. โยก "กมล รอดคล้าย"
นั่งเลขาธิการสภาการศึกษาฯ ส่วน "ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์" เหนียวได้ต่ออายุเลขาธิการอาชีวะอีกปี
อ้างเพื่อให้งานต่อเนื่อง

วันนี้(8 ก.ย.) พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.)ที่ประชุมเห็นชอบ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง(ระดับ11) จำนวน 2 ราย
ได้แก่ ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เป็นเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) และ นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) เป็น เลขาธิการ
กพฐ. นอกจากนี้ยังเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 จำนวน 6 รายได้แก่ ดร.ชัยยศ อิ่มสุววรณ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เป็นรองปลัด ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เป็นรองปลัด ศธ. นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็น
เลขาธิการ กศน.นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็น
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) นายวีระกุล อรัณยะนาค
รองเลขาธิการ กศน. เป็นผู้ตรวจราชการศธ. และ นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้ช่วยเลขาธิการ กกอ. เป็น
ผู้ตรวจราชการ ศธ.ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป

“การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นปกติของฤดูการโยกย้ายเพื่อความเหมาะสม ส่วนเหตุผลที่ให้ ดร.กมล ไปดูแลงาน
สกศ. เพราะยุคนี้เป็นยุคแห่งการปฎิรูปการศึกษา และ สกศ.จะต้องดูภาพรวมของการจัดการศึกษาทั้งระบบ
ซึ่งผมจะมีโจทย์การขับเคลื่อนการศึกษาให้ สกศ.ดำเนินการด้วย ส่วนนายการุณเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และเชื่อว่าจะสานต่องานของ สพฐ.ได้ ซึ่งทราบว่า ดร.กมลได้วางระบบไว้ดีอยู่แล้ว ส่วน ดร.ชัยพฤกษ์
ซึ่งเป็นเลขาธิการ กอศ.ครบวาระ 4 ปีแล้ว แต่ได้มีการเสนอต่ออายุราชการอีก 1 ปี
เพื่อให้งานอาชีวะมีความต่อเนื่อง ทั้งนี้ยืนยันว่าการปรับย้ายผมไม่ได้คิดคนเดียว มีทั้งปลัด ศธ.และ รมช.ศธ.
เสนอรายชื่อเข้ามาให้ผมตรวจสอบอีกครั้ง
อีกทั้งได้หารือกับผู้บริหารองค์กรหลักฯทุกคนด้วยเพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษามีความรวดเร็วมากขึ้น
อย่างไรก็ตามขอให้ดูการทำงานและให้โอกาสทุกคนก่อน”รมว.ศึกษาธิการ

ดร.กมล กล่าวว่า ตนทราบล่วงหน้าประมาณ 1
สัปดาห์แล้ว โดยรมว.ศึกษาธิการต้องการให้ไปขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลทั้งเร่งด่วนและภารกิจเฉพาะ
อย่างไรก็ตามมิติการมองการศึกษาแต่ละส่วนมีความสำคัญ
อย่าไปยึดติดกับคนและงบประมาณเยอะต้องดูเนื้องานเป็นหลัก
และการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงคงมองดูจังหวะว่าช่วงไหนใครเหมาะกับงานอะไร

ด้านนายการุณ กล่าวว่า ตกใจเพราะไม่รู้ตัวมาก่อน
แต่ก็ขอบคุณที่ผู้ใหญ่ไว้วางใจและให้โอกาสทำงานใหญ่ ซึ่งตนก็คงต้องไปหารือกับดร.กมล
เพื่อขอแนวทางในการทำงานต่อไป

 



 

ที่มา เดลินิวส์ วันที่ 8 กันยายน 2558

http://www.dailynews.co.th/education/346728

